

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian gần đây, ngành Nông nghiệp thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước quan tâm tìm hiểu và đầu tư với quy mô lớn, đặc biệt là các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tính đến quý II/2018 có khoảng 7.600 doanh nghiệp nông nghiệp; nếu tính cả doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và doanh nghiệp thương mại hàng lương thực thực phẩm, số lượng đã tăng từ 12.113 doanh nghiệp năm 2005 lên 42.000 doanh nghiệp.

Bên cạnh sự tăng lên của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp, một số doanh nghiệp tập đoàn lớn ngoài lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cũng đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, như tập đoàn Vingroup, Masan, Himlam, Viettel, FLC, Hoàng Anh Gia Lai, Pan Group... Những doanh nghiệp này cũng áp dụng nhiều quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ mới và đã cho những kết quả ban đầu khá tốt. Với các dự án đầu tư bài bản, các doanh nghiệp đã bước đầu tạo được hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới, thấp lùn tình hình khởi nghiệp cho nông dân trở thành doanh nhân trên chính mảnh đất của họ.

Về quy mô vốn và hiệu quả đầu tư: trong vòng 10 năm (2005 - 2015), tổng vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp của doanh nghiệp tăng gấp 4 lần (từ mức 44.273,1 tỷ đồng lên mức 231.334 tỷ đồng). Quy mô vốn bình quân trong các doanh nghiệp nông nghiệp trong nước năm 2016 là 35,8 tỷ đồng/doanh nghiệp (vốn bình quân doanh nghiệp cả nước là 72,82 tỷ đồng/doanh nghiệp). Nếu tính riêng doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản là hơn 73,1 tỷ đồng/doanh nghiệp, cao hơn bình quân cả nước và gấp gần 3 lần so với năm 2005.

Mặc dù là ngành chịu nhiều rủi ro về thời tiết, biến đổi khí hậu và thị trường nhưng các doanh nghiệp nông nghiệp vẫn cho hiệu quả ổn định và có phần cao hơn so với các doanh nghiệp khác.

Tính toán cho cả giai đoạn đủ dài 2007 - 2015, hiệu suất sinh lợi trên tài sản (ROA), được tính bằng lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản của doanh nghiệp nông nghiệp luôn đạt trên 10% so với mức 3,4% của các doanh nghiệp nói chung.

Bên cạnh đó, hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE - được tính bằng lợi nhuận trước

Thu hút “sếu lớn, đại bàng lớn” về nông thôn làm tổ

(chinhphu.vn) Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

thuế/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nông nghiệp) đạt bình quân trên 15% trong cả giai đoạn 2007 - 2015, mức cao nhất trong tất cả các ngành. Điều này cũng cho thấy nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều tiềm năng và có nhiều doanh nghiệp hoạt động tốt (báo cáo doanh nghiệp năm 2016 của VCCI).

Thực sản phẩm chủ lực
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xuất một số định hướng giải pháp ưu tiên thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thời gian tới như sau:

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định các ưu tiên phát triển ngành theo ba trục sản phẩm chính, bao gồm:

Các sản phẩm chủ lực quốc gia (các sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm: lúa gạo, cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, sắn, rau quả, tôm, cá tra, gỗ và sản phẩm từ gỗ; các ngành hàng có quy mô thị trường nội địa lớn như thịt lợn, thịt gia cầm).

Ưu tiên thu hút đầu tư của doanh nghiệp quy mô lớn, đóng vai trò hạt nhân, dẫn dắt, phát triển chuỗi giá trị đồng bộ. Tập trung thu hút đầu tư vào các cụm liên kết ngành cấp vùng, gắn với các vùng chuyên canh lớn của các doanh nghiệp, kết nối giữa khu hạt nhân của cụm (gồm trung tâm nghiên cứu khoa học công nghiệp, tài chính, thương mại, logistic) và các vệ tinh gồm các khu/cụm công nghiệp dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp cấp tỉnh.

Các vùng ưu tiên thu hút đầu tư cho các sản phẩm chiến lược này là: lúa gạo ở vùng đồng bằng sông Hồng, vùng đồng bằng sông Cửu Long; cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều ở vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; chè ở vùng Trung du, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; cây ăn quả ở trung du miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung, Đông



Ảnh minh họa

Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long); cá da trơn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôm và hải sản ở vùng duyên hải Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng Sông Cửu Long; gỗ ở miền núi phía Bắc, vùng duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (như các sản phẩm chủ lực có tổng giá trị xuất khẩu từ 500 triệu USD/năm). Ưu tiên thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với sản phẩm có lợi thế của địa phương, tập trung thu hút vào các cụm liên kết ngành cấp tỉnh, gắn với vùng nguyên liệu của doanh nghiệp, kết nối giữa khu hạt nhân của cụm (khu/vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh) và các khu/cụm công nghiệp - dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp cấp tỉnh.

Chuỗi giá trị đặc sản địa phương (chuỗi giá trị sản phẩm đặc thù vùng miền) có quy mô nhỏ, gắn với chỉ dẫn địa lý cụ thể, được xây dựng và phát triển cùng với xây dựng nông thôn mới theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”. Ưu tiên thu hút đầu tư của doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đối với các mặt hàng đặc sản của địa phương theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” (one commune one product - OCOP), gắn với các tiêu vùng có sản phẩm đặc sản vùng miền.

Vùng sản xuất tập trung

Thứ hai, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng vào các nhóm lĩnh vực, ngành nghề sau: Đầu tư, phát triển vùng sản xuất tập trung trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Sản xuất, phát triển giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản. Sản xuất đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và thủy sản, chế phẩm sinh học, thuốc thú y chăn nuôi và thủy sản.

Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa và các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản.

Đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, được liệu, tinh chế muối; sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến thực phẩm; công nghệ giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp; sản xuất hàng thủ công; sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống.

Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại

nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề; đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, công trình thủy lợi và hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Doanh nghiệp dẫn dắt các chuỗi giá trị

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong thời gian tới, doanh nghiệp nông nghiệp được coi là lực lượng dẫn dắt các chuỗi giá trị nông nghiệp và tạo hiệu ứng lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Để có thể thu hút và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh trong nông nghiệp, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp theo các Nghị định: số 52/2018/NĐ-CP, số 57/2018/NĐ-CP, số 58/2018/NĐ-CP, số 98/2018/NĐ-CP. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận cơ sở hạ tầng lâu dài với đất đai, phù hợp với các quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư; tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án; xây dựng cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn các nhà đầu tư tham gia xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp cũng sẽ khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông lâm thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. Các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các chính sách nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật nông nghiệp, giúp giảm chi phí đào tạo ban đầu cho các nhà đầu tư, đặc biệt cho các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

TRÌNH DIỄN MÁY BAY...

(Tiếp theo trang 1)



Qua buổi trình diễn, các đại biểu đều đánh giá cao về các tính năng vượt trội của sản phẩm máy bay không người lái so với phương pháp phun truyền thống: tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc, bảo vệ sức khỏe con người và giảm ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả nhất.

Cũng tại buổi trình diễn, Thái Bình Seed và Công ty Hàng không vũ trụ Geo Sat đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất các điều khoản để đi đến ký kết hợp tác trong chuyên giao công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, phục vụ hoạt động sản xuất của Thái Bình Seed.

Sinh viên Việt Nam lập kỷ tích tại cuộc thi lập trình quốc tế

(nhandan.com.vn) Trong tổng số 37 thí sinh đạt điểm tuyệt đối một nghìn của vòng hai cuộc thi lập trình quốc tế Samsung Collegiate Programming Cup (SCPC) 2018 có tới 9 thí sinh là người Việt Nam. Bên cạnh đó, sau vòng đầu, 10 thí sinh Việt Nam đã đạt điều kiện đại diện nước nhà dự vòng chung kết cuộc thi tại Hàn Quốc.



Ông Kim In Soo, Phó Tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam (bên phải) trao giải nhất cho thí sinh Lê Minh Quang (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc đẩy mạnh phát triển ngành dược, trong đó có nêu nhiệm vụ: tập trung quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện; thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn; ứng dụng CNTT, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

Triển khai Nghị quyết nêu trên và thực hiện các quy định của Luật Dược (sửa đổi), Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trong đó lần đầu tiên quy định, tất cả các cơ sở bán buôn thuốc bắt buộc phải có máy tính kết nối internet và thực hiện quản lý hoạt động phân phối thuốc bằng phần mềm vi tính. Đồng thời, có cơ chế chuyển thông tin về phân phối thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà sản xuất với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu. Các cơ sở bán lẻ cũng phải có thiết bị và triển khai ứng dụng CNTT. Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, việc ứng dụng CNTT đối với cơ sở bán lẻ sẽ bảo đảm truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát được thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn.



Ứng dụng công nghệ thông tin kiểm soát nguồn gốc thuốc

(nhandan.com.vn) Hiện nay, việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thuốc tại các cơ sở bán lẻ gặp phải khó khăn, đó là việc ghi chép thông tin, các hóa đơn mua vào, bán ra không được chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc, nhiều trường hợp không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc thuốc. Bộ Y tế đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ sở bán lẻ thuốc nhằm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên phạm vi toàn quốc.

Để triển khai các nhiệm vụ, từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế đã chọn thí điểm tại các tỉnh: Phú Thọ, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định đồng thời cũng có văn bản gửi đến các sở y tế tỉnh, thành phố trên toàn quốc tiến hành khảo sát thực trạng ứng dụng CNTT và sử dụng phần mềm trong hoạt động kinh doanh thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc,

tạo tiền đề cho việc triển khai để áp dụng trên toàn quốc sắp tới. Sở Y tế các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có công văn gửi đề xuất sớm được triển khai ứng dụng CNTT, kết nối mạng cơ sở bán lẻ trên toàn tỉnh. Kết quả sơ kết việc triển khai thí điểm tại các địa phương cho thấy, đến nay, đã hoàn thành việc tập huấn các

nhà thuốc, các tủ thuốc tại trạm y tế xã các tỉnh thí điểm; việc sử dụng phần mềm ứng dụng CNTT, kết nối liên thông nhà thuốc tại các cơ sở được duy trì, cập nhật thường xuyên; đã ứng dụng CNTT, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên toàn bộ các nhà thuốc và tủ thuốc bốn tỉnh thí điểm. Để bảo đảm duy trì sử dụng phần mềm tại

các cơ sở bán lẻ, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh đã triển khai thí điểm xây dựng kế hoạch chi tiết cho giai đoạn tiếp theo, các tỉnh có đề nghị triển khai sớm cũng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai dựa trên mô hình của các tỉnh đã thí điểm. Cùng với đó, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch hành động triển khai Đề án ứng dụng CNTT, kết nối mạng các nhà thuốc trên toàn quốc. Việc rà soát bổ sung Nghị định 176/2013/NĐ-CP cũng đang được tiến hành, tiến tới quy định những hành vi vi phạm liên quan việc không chấp hành triển khai ứng dụng CNTT, thực hiện kết nối mạng sẽ bị phạt tiền, phạt bổ sung tước giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh dược, tước chứng chỉ hành nghề dược. Việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các địa phương cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới. Định kỳ ba năm một lần, cơ quan quản lý sẽ kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra đột xuất hoặc theo kế hoạch. Trong giai đoạn thí điểm và giai đoạn đầu triển khai, phần mềm sử dụng do Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel hỗ trợ miễn phí.

Bộ Y tế cho biết, trên toàn quốc hiện có 41.394 cơ sở bán lẻ thuốc. Việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối mạng đối với các cơ sở bán lẻ thuốc sẽ gặp một số khó khăn do các cơ sở phải thêm chi phí để trang bị máy tính, kết nối mạng, đào tạo, tập huấn nhân lực và có thể có sự chấp hành không nghiêm túc của chủ cơ sở. Tuy nhiên, Bộ sẽ phấn đấu hoàn thành việc ứng dụng CNTT kết nối nhà thuốc trong năm 2018 và đối với các quầy thuốc, tủ thuốc vào năm 2019 theo lộ trình đã đề ra.

Sáng ngày 28/7, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thông tin di động Samsung Việt Nam (SVMC) tổ chức lễ trao giải cuộc thi lập trình quốc tế SCPC 2018 và công bố 10 thí sinh xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi.

Khởi động ngày 31/5 tại Hà Nội và một số quốc gia khác, cuộc thi với thông điệp “Enter your passion - Thử thách đam mê” đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin ở cả trong và ngoài nước. Sau hai vòng thi, các thí sinh Việt Nam đã lập kỷ tích đáng mừng. Theo ban tổ chức, 9 trong tổng số 37 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở vòng hai cuộc thi đến từ Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải tư, 10 giải khuyến khích với phần thưởng tiền mặt và nhiều phần quà có giá trị. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Lê Minh Quang (Đại học Bách khoa Hà Nội) với phần thưởng 40 triệu đồng, một điện thoại Galaxy S9 Plus và một đồng hồ thông minh Gear S3.

Ngoài ra, 10 thí sinh xuất sắc nhất các vòng thi tại Việt Nam trong thời gian qua sẽ được ban tổ chức tài trợ dự vòng chung kết cuộc thi, diễn ra ngày 31/7 tại Hàn Quốc. Dự kiến đây sẽ là cuộc tranh tài sôi nổi, thú vị, diễn ra trong 4 giờ đồng hồ với các bài thi về thuật toán nâng cao và cấu trúc dữ liệu giữa 160 thí sinh xuất sắc, đã vượt qua 4.000 bạn trẻ Hàn Quốc, 700 bạn trẻ Việt Nam và 450 bạn trẻ Ấn Độ.

Ông Kim In Soo, Phó Tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam, Tổng giám đốc SVMC chia sẻ tại buổi lễ: Trong lần thứ nhất Samsung tổ chức cuộc thi năm 2017, 4 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất, đạt giải tại vòng chung kết là người Việt Nam. Tôi tin tưởng ở lần thi này các bạn trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thành tích cao, làm rạng danh nước nhà ở đấu trường trí tuệ tầm cỡ quốc tế.

THÔNG BÁO

Công ty TNHH Đặng Sơn Việt chào thanh lý các tài sản Đại Việt 05 với giá khởi điểm: 3.420.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).
 Tình trạng tàu: Tàu nổi không còn khả năng hoạt động.
 Tổng trọng lượng: 525 tấn
 Địa chỉ xem tàu: Cảng Kỳ Hà - tỉnh Quảng Nam
 Các đơn vị có nhu cầu mua thanh lý tài sản liên hệ theo thông tin sau:
 Công ty TNHH Đặng Sơn Việt
 Điện thoại: 0977097325
 Email: dangsonvietvb@gmail.com
 Thời gian, địa điểm chào giá công khai: 9h ngày 2/8/2018 tại trụ sở Công ty TNHH Đặng Sơn Việt, SN 169, khu 1, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

CÔNG TY TNHH ĐẶNG SƠN VIỆT